

Khai mạc Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17

19:05 01/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 - Tranh cúp Sao Vàng 2024 khai mạc sáng 1/12, tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định: Giải Vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 không chỉ là dịp để rèn luyện thể lực, còn là cơ hội để các những người làm báo giao lưu, học hỏi và thắt chặt mối quan hệ trong nghề nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của nền báo chí Việt Nam. Giải cũng là sân chơi giao lưu bổ ích, thiết thực chào mừng 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Đồng thời, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn các vận động viên tham dự giải đấu với tinh thần thể thao

cao thượng, tuyệt đối tuân thủ quy chế thi đấu.

Tham gia Giải có gần 200 vận động viên, đến từ 40 đoàn trong cả nước, thi đấu 14 nội dung: Đồng đội nam: Không phân biệt lứa tuổi; đồng đội nữ: Không phân biệt lứa tuổi; đơn nam từ 45 tuổi trở lên; đơn nam dưới 45 tuổi; đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; đơn nữ dưới 45 tuổi; đơn nam lãnh đạo và đơn nữ lãnh đạo.

Không phân biệt lứa tuổi, dành cho các vận động viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, các cấp Hội Nhà báo, cấp vụ, Cục và tương đương của cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí; đôi nam: Không phân biệt lứa tuổi; đôi nữ: Không phân biệt lứa tuổi; đôi nam nữ: Từ 45 tuổi trở lên; đôi nam nữ: Dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo và đôi nữ có lãnh đạo: Không phân biệt lứa tuổi, trong 02 vận động viên thi đấu có 01 vận động viên là lãnh đạo.

Để bảo đảm tính công bằng của giải, vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2019 trở về trước chỉ được tham gia nội dung thi đấu đồng đội; vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2019 trở lại đây không được tham gia thi đấu.



Giải đấu diễn ra từ 1-3/12 tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội.

Thể thức thi đấu: Đồng đội thi đấu theo thể thức Swaythling 5 trận đơn (A- X, B-Y,C-Z,A-Y,B-X); Đôi, đơn: Các trận đấu 5 ván thắng 3. Tùy theo số lượng vận động viên tham dự ở mỗi nội dung Ban Tổ chức sẽ quyết định thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng tròn. Cúp, cờ, huy chương nhất, nhì, ba sẽ được trao cho các đội, đôi, cá nhân ở từng nội dung thi đấu.

Lễ khai mạc, bế mạc và một số trận đấu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (<https://hanoionline.vn>) và các nền tảng số khác của Đài, ngoài ra trang Fanpage Facebook của Ban tổ chức với tên gọi: "Giải vô địch bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam" ững thường xuyên cập nhật các thông tin, hình ảnh về giải đấu.

Giải Vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức thường niên, do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong giới báo chí cả nước. Giải Vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra từ ngày 1/12/2024 và bế mạc vào ngày 3/12/2024.

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Lợi gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, sự phối hợp trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Nhà báo TP. Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Nhà thi đấu quận Cầu Giấy và các đơn vị chức năng có liên quan đã góp phần quan trọng trong công tác tổ chức Giải. Đồng thời, cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ và ủng hộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu & Nước giải khát Sao Vàng SAVABECO - đơn vị đồng hành của giải đấu; sự tài trợ đến từ Công ty Cổ phần MIDOMAX Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa TH True milk là yếu tố quan trọng để Giải Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 được nâng cao về chất lượng và đổi mới hơn.

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/khai-mac-giai-vo-dich-bong-ban-hoi-nha-bao-viet-nam-lan-thu-17>